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WHA	ลุ้นรายได้ปีน้ีโตทะลุเป้า	20%	

หลังเตรียมเซ็นสัญญาขายท่ีดินลูกค้ารายใหญ่	4-5	ราย	

รวมราว	2	พันไร	่

	 WHA	ลุ้นรายได้ปีนี้โตทะลุเป้า	20%	หลัง
เตรียมเซ็นสัญญาขายที่ดินลูกค้ารายใหญ่	4-5	
ราย	รวมราว	2	พันไร่	คาดพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า
ปีนี้	ทะลุเป้า	2.5	แสนตร.ม.	หลังลูกค้ารายใหญ่
รอเซ็นสัญญากว่า	1.1	แสนตร.ม.	เล็งชงบอร์ด
อนุมัติแผนงาน	5	ปี	(ปี	62-66)	ภายใน	พ.ย.	นี้	
เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่า	6-7	พันลบ.	ภายในครึ่งปี
แรกของปี	62	หวังน�าเงินไปรีไฟแนนซ์เงินกู้	-	ลด
ต้นทุนการเงิน	เตรียมเซ็น	MOU	กับ	ยูนนานกรุ๊ป	
ศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์โครงการ	BRI	จีน	6	พ.ย.	
นี้	
 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 
ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	WHA	เปิดเผยว่า	
บริษัทฯคาดว่ารายได้ปีนี้	(2561)	มีแนวโน้มเติบโต
กว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่	20%	จากปีก่อนที่มี
รายได้อยู่ที่		12,409.96		ล้านบาท	เนื่องจากใน
ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญาขาย
ที่ดินกับลูกค้ารายใหญ่ประมาณ	4-5	ราย	ราย
ละ	300-400	ไร่	รวมที่ดินทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง
รอเซ็นสัญญา	ประมาณ	2,000	ไร่	และในเบื้อง
ต้นบริษัทฯคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้	1	ราย
ภายในสิ้นปีนี้	
	 นอกจากนี้บริษัทฯมียอดรอโอนที่ดิน	200-
300	ไร่	จ�านวน	1	ราย	มูลค่ารวมประมาณ	1,000	
ล้านบาท	ซึ่งไม่รวมกับลูกค้ารายใหญ่ที่รอเซ็น
สัญญา		คาดว่าจะสามารถโอนได้ภายในสิ้นปีนี้	ซึ่ง
ถ้าหากบริษัทฯสามารถที่จะเซ็นสัญญากับลูกค้า
ตามจ�านวนดังกล่าว	จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ
สามารถเติบโตทะลุเป้าหมายที่	20%	ได้	
	 ขณะที่สถาการณ์สงครามการค้า	(Trade	
War)	ระหว่างสหรัฐ-จีน	ที่มีความยืดเยื้อ	มองว่า
จะส่งผลดีกับบริษัท	เนื่องจากลูกค้าจีน	ไต้หวัน	
เกาหลีใต้	และลูกค้าต่างประเทศที่ท�าธุรกิจในจีน
ย้ายฐานการผลิตมาที่ไทย	โดยขณะนี้มีลูกค้าจีน
มาเจรจาขอซื้อดินที่ดิน	และเช่าพื้นที่คลังสินค้า
เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งบริษัทฯมีนิคมอุตสาหกรรมใน
หลายพื้นที่รวมถึงใน	EEC	ที่วามารถรองรับความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นจ�านวนมาก
	 พร้อมกันนี้บริษัทฯ	ตั้งเป้าให้บริการพื้นที่
คลังสินค้าเช่าในปี	2561	ไม่ต�่ากว่า	250,000	
ตารางเมตร	โดยในช่วง	6	เดือนแรกของปีนี้ท�า
สัญญาเช่าไปแล้วกว่า	60,000	ตารางเมตร	และ
ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทได้เซ็นสัญญา
เช่าพื้นที่กับนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มเติมอีก	

130,000	ตารางเมตร	ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทได้
ให้บริหารพื้นที่เช่าไปแล้วกว่า	190,000	ตาราง
เมตร	อีกทั้งในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจา
และรอเซ็นสัญญากับนักลงทุนรายใหญ่ต่าง
ประเทศ	2	ราย	ซึ่งมีความต้องการเช่าพื้นที่คลัง
สินค้า	40,000	-50,000	ตารางเมตร	1	ราย	และ	
60,000	ตารางเมตร	อีก	1	ราย	คาดว่าจะได้ข้อ
สรุปที่ชัดเจนไม่เกินปลายปีนี้
	 ส�าหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทใน
ประเทศไทยปัจจุบัน	บริษัทฯมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน	
9	แห่ง	และก�าลังจะเปิดเพิ่มอีก	1	แห่ง	ที่จังหวัด
ระยอง	ภายในไตรมาส	4/2561	ซึ่งจะท�าให้ในปี
นี้บริษัทฯมีนิคมอุตสาหกรรมรวมกันทั้งหมด	10	
แห่ง
	 ขณะที่ต่างประเทศ	บริษัทฯมีนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม		และอินโดนีเซีย
โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างเตรียมเซ็น	MOU	ในประเทศ
เวียดนามกับลูกค้า	40	ไร่	ภายในสิ้นปีนี้	และใน
ปีหน้าบริษัทคาดว่า	จะสามารถเซ็น	MOU	ใน
ประเทศเวียดนามเพิ่มอีก	100	ไร่
	 อีกทั้งบริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนด้านโล
จิสติกส์ในลาวอีกด้วย	และในวันที่	6	พฤศจิกายน
นี้	บริษัทฯเตรียมเข้าไปเซ็นสัญญา(MOU)กับ	
"ยูนนานกรุ๊ป"ในงานเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นเนล
อิมพอร์ตเอ็กซ์โป	ในการร่วมศึกษาเส้นทางโลจิสติ
กส์ยูนนาน	สปป.ลาว	และไทย	(Belt	and	Road	
Initiative	หรือ	BRI)	ร่วมกัน	เพื่อพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมร่วมกันในอนาคต	
	 ขณะเดียวกันบริษัทฯ	เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่า	
6,000-7,000	ล้านบาท	ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	
2562	เพื่อน�าเงินไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่ได้ออก
ไป	และลดต้นทุนดอกเบี้ย	จากปัจจุบันที่มีอยู่
ประมาณ	4%	
	 นอกจากนี้บริษัทฯ	เตรียมน�าแผนการด�าเนิน
งาน	5	ปี	(2562-2566)	ที่บริษัทได้มีการเพิ่มเป้า
หมายรายได้	เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้	เพื่ออนุมัติแผนงาน
ดังกล่าว	เนื่องจากการสนับสนุนการลงทุนในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC),	การ
เลือกตั้งชัดเจนมากขึ้น
	 ส่วนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ	
พรีเมี่ยม	โกรท	หรือ	WHART	ที่ได้ประกาศเพิ่ม
ทุนครั้งที่3	เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้ง
ที่4	มูลค่าไม่เกิน	4,464.50	ล้านบาท	โดยหลัง
เพิ่มทุนครั้งนี้จะท�าให้ขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น	

32,800	ล้านบาท	โดยคาดว่าจะเสนอขายได้ในช่วง
เดือน	พฤศจิกายนนี้และสามารถรับรู้รายได้เข้า
มาในบริษัทฯในช่วงไตรมาส	4/2561	โดยการเพิ่ม
ทุนดังหล่าวบริษัทได้มีการขายสินทรัพย์จ�านวน	4	
โครงการ	แบ่วออกเป็นโครงการภายใต้การบริหาร
ของบริษัท	ได้แก่	โครงการ	WHA	Mega	Logistics	
Center	และโครงการ	DSG	HSIL	จังหวัด
สระบุรี	ในอีก	2	โครงการที่เหลือเป็นโครงการ
ร่วมทุน	ได้แก่	Central	WHA	Mega	Logistics	
Center	(วังน้อย	63)	และโครวการ	WHA	KPN	
Mega	Logistics	Center	(บางนา-ตราด	กม.23)	
เป็นต้น		อีกทั้งบริษัทฯ	ได้ยื่นขอประกาศเขต	อี-
คอมเมิร์ซ	พาร์ค	(E-Commerce	Park)	ในนิคม
อุตสาหกรรม	จ.ฉะเชิงเทรา	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
โดยพื้นที่ในนิคมดังกล่าวมีพื้นที่จ�านวน	232	ไร่	
ซึ่งมีลูกค้าซื้อพื้นที่ไปแล้วกว่า	160	ไร่	คาดว่าจะ
เห็นความชัดเจนได้ใน	2-3	เดือนจากนี้	เพื่อหวัง
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	หรือ	EEC	
 ด้านนายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
ดับบลิวเอชเอ	เรียล	เอสเตท	แมนเนจเม้นท์	
จ�ากัด	ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ	
พรีเมี่ยม	โกรท	(WHART)	กล่าวว่า	บริษัทฯคาดว่า
มูลค่าสินทรัพย์ในอีก	2	ปีข้างหน้า	(2562-2563)	
จะสามารถเติบโตแตะ	40,000	ล้านบาท	จากสิ้น
ปีนี้ที่อยู่ที่	32,800	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ
ได้มีการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเฉลี่ย	150,000	
ตารางเมตร/ปี	หรือเติบโต	11-12%	และมีมูลค่า
การลงทุนอยู่ที่	4,000-5,000	ล้านบาท	ซึ่ง
ทรัพย์สินที่บริษัทฯเข้สไปลงทุนนั้นเป็นการลงทุน
ในทรัพย์สินของ	WHA	และการลงทุนในทรัพย์สิน
ภายนอก	WHA	โดยเฉพาะในโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ซึ่ง
บริษัทฯมองว่าในอนาคตจะมีความต้องการสร้าง
คลังสินค้าจ�านวนมากในพื้นที่ดังกล่าว	
	 ขณะเดียวกันบริษัทฯมีสัดส่วนเงินกู้อยู่ที่
ประมาณ	30%	ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด	และ
ในระยะกลางบริษัมฯจะพยายามรักษาสัดส่วนการ
กู้ไม่ให้เกิน	35%	ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด	โดย
บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้	มูลค่า	3,800	ล้านบาท	
ในช่วงปลายไตรมาส	1/2562	หรือต้นไตรมาส	
2/2562	เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนทางการเงิน	ใน
ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น	โดยปัจจุบันบริษัทฯมีอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ที่	3%	
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SAMART	ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือระบบคอมพิวเตอร์	(E-VOA)	

กับส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	เป็นเวลา	3	ปี

บอร์ด	U	ลงมติขายหุ้นเพ่ิมทุน	84	หุ้น	ราคาหุ้นละ	0.03	บ.	

ให้	หัสยา	นุ่นแจ้ง-น�าหุ้นไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้ว	

 นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร		บริษัท	ยู	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	U	เปิดเผยว่า	ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	12	ตลุาคม	2561	ได้มีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	จ�านวน	84	หุ้น	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญเพิ่มทุน	
จ�านวน	24	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน	60หุ้นให้แก่คุณหัสยา	นุ่นแจ้ง	(“ผู้จอง
ซื้อ”)	พนักงานของบริษัทฯ	ซึ่ง	ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	โดย
เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	
	 ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นต่อผู้จองซื้อในราคาที่ไม่ต�่ากว่า	ราคาตลาดของหุ้นสามัญหรือห้นุบุริมสิทธิ	
(แล้วแต่กรณี)	ทั้งนี้	“ราคาตลาด”	หมายถึง	ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	ของหุ้น
สามัญหรือหุ้นบรุิมสิทธิของบริษัทฯ	ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ย้อน
หลังไม่น้อยกว่า	7	วันท�าการ	ติดต่อกัน	แตไม่เกิน	15	วันท�าการติดต่อกันก่อนั
นก�าหนดราคาเสนอขายหุ้น
	 ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครัง้ที่	7/2561	เมื่อวนัที่	12	ตลุาคม	
2561	โดยการมอบหมายจาก	ที่ประชุมผู้ถือห้นุ	ได้มีมติอนมุัติการออกและเสนอ
ขายห้นุเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 (1)	วันจองซื้อและช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน	:	วันที่	17	ตลุาคม	2561	
	 (2)	จ�านวนหุ้นที่เสนอขาย		:	84	หุ้น	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวน	24	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน	60	หุ้น	มูลค่าห้นุที่	มลูค่าที่ตราไว้ห้นุละ	
1	บาท	
	 (3)	ราคาเสนอขายหุ้นและวิธีการก�าหนดราคาเสนอขาย	:	ห้นุละ	1	บาท	

ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว	เป็นราคาที่ไม่ต�่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญหรือ
หุ้นบรุิมสทิธิ	(แล้วแต่กรณี)	ย้อนหลงั	7	วนัท	าการติดต่อกันก่อนวันก�าหนด
ราคาเสนอขายหุ้น	คือระหว่างวันที่	3-11	ตุลาคม	2561	ซึ่งจะเท่ากับ	0.03	บาท
ส�าหรับหุ้นสามัญและ	0.03	บาทส�าหรับหุ้นบุริมสิทธิ	(ข้อมูล	จาก	SETSMART	
ที่	www.setsmart.com)	
	 ทั้งนี้	การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
สิทธิและราคาการใช้สิทธิของ	ใบส�าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท	ยู	
ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	รุ่นที่	1	(“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	U-W1”)	และใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นนสามัญของบริษัท	ยู	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	รุ่นที่	4	(“ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ		U-W4”)	รวมทั้งไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อก�าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส�าคญัแสดงสิทธิ		U-W1	และ	ใบส�าคญัแสดงสิทธิ	
U-W4	ดังนั้น	จึงไม่มีการปรับสิทธิของใบส�าคญัแสดงสิทธิ	U-W1	และใบส�าคญั	
แสดงสิทธิ	U-W4		
	 ทั้งนี้ในวันที่	17	ตุลาคม	2561	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายห้นุเพิ่มทุน
จ�านวน	84	หุ้น		ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น		และได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระ
แล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	84	บาท	ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่	เรียบร้อยใน
วนัที่	18	ตุลาคม	2561ทั้งนี้ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน	
935,429,212,200	บาท	โดยแบ่งออกเป็นห้นุสามัญจ�านวน	561,371,696,000	ห้
นุ	มลูค่าห้นุที่ตราไว้ห้นุละ	1	บาท	และห้นุบุริมสิทธิ	จ�านวน	374,057,516,200	ห้
นุ	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่	

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	SAMART	เปิด

เผยว่า	บริษัทฯ	ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการน�าร่อง

การด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโครงการคัดกรอง	และ

ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้ยื่นขอรับการ

ตรวจลงตรา	E-VISA	ON	ARRIVAL	(E-VOA)	กับส�านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะเป็นผู้ด�าเนินการ	1.	จัดหาระบบคัดกรองและ

ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับผู้ยื่นขอรับ

การตรวจลงตรา	E-VISA	ON	ARRIVAL	(E-VOA)	รวมถึงระบบ

ช�าระค่าธรรมเนียมออนไลน์	e-Payment	ซึ่งจะเรียกรวมว่า	"ระบบ

คอมพิวเตอร์"

	 2.	บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

กับเจ้าหน้าที่ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	และผู้เดินทางเข้ามาใน

ประเทศ	

	 3.	จัดให้มีบุคลากรเพื่อประสานงาน	ให้ข้อมูล	และบริหาร

จัดการงานบริการ

	 4.	จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ	3	

ปี	นับตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป	และสามารถขยายเวลา

ออกไปได้อีก	3	ปี
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TSF	แจงปมปัญหาค้างค่าเช่าป้ายโฆษณากทม.

ยืนยันรอศาลตัดสิน

	 บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์	(TSF)	แจงปมปัญหาค้างค่าสัมปทานป้ายโฆษณา

กรุงเทพมหานคร	เผยเกิดข้อพิพาทและก�าลังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่

ไม่สามารถขายโฆษณาได้	ยืนยันไม่นิ่งนอนใจพยายามเจรจาแต่ได้รับการ

ปฏิเสธ	เดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากภาครัฐ	ขณะนี้รอการ

ตัดสินจากศาลปกครองกลาง

 นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

ทรีซิกตี้ไฟว์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ TSF	ชี้แจงกรณีที่นายสกลธี	ภัททิ

ยกุล	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	(กทม.)	ให้สัมภาษณ์กับ

สื่อมวลชนว่า	“บริษัท	ทรีซิกตี้ไฟว์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิติด

ตั้งป้ายเสาสูงของ	กทม.	จ�านวน	1,170	ป้าย	เริ่มสัญญาตั้งแต่ปี	2555	

แต่เมื่อต้นปี	2561	บริษัทหยุดจ่ายเงินช�าระค่าตอบแทนให้	กทม.จนถึง

ปัจจุบัน	มียอดเงินค้างช�าระกว่า	200	ล้านบาท	กทม.จ�าเป็นต้องท�า

หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและให้บริษัท	ทรีซิกตี้ไฟว์ฯ	หยุดติดตั้งภาพ

โฆษณา	พร้อมรื้อถอนทรัพย์สิน	ถอดภาพโฆษณาทางการค้าออกจาก

ป้ายทั้งหมดที่กระจายตามพื้นที่	50	เขต	ให้แล้วเสร็จ	จากนั้น	กทม.จะเข้า

ด�าเนินการรื้อถอนเอง	ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคมนี้เป็นต้นไป”	

	 ทั้งนี้	บริษัทขอชี้แจงว่า	การที่กทม.ยกเลิกสัญญา	พร้อมทั้งเตรียม

ถอดป้ายโฆษณาออก	ทั้งที่อายุสัมปทานเหลือเพียงแค่	35	วันเท่านั้น	ที่

ส�าคัญสัมปทานนั้นยังมีข้อพิพาทและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

ปกครองกลาง	และต้องรอการวินิจฉัยจากศาลปกครอง	บริษัทฯ	ก�าลังให้

ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าต้องรอการวินิจฉัยของศาลก่อนหรือไม่	ส่วน

เรื่องการค้างช�าระค่าตอบแทนนั้น	เนื่องจากบริษัทมีข้อพิพาทกับ	กทม.

ทั้งหมด	3	คดี	ซึ่งบริษัทได้รับความเสียหาย		และทางศาลปกครองกลาง

ได้มีค�าสั่งให้รวมการฟ้องร้องทั้ง	3	คดีให้เป็นคดีเดียวกัน	ฉะนั้น	คดี

ความทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง	ขณะ

เดียวกันทางบริษัทได้ท�าหนังสือชี้แจงไปยัง	กทม.	ตั้งแต่ต้นปี	โดยระบุว่า

ค่าสัมปทานที่จะต้องจ่ายให้กับกทม.นั้น	บริษัทฯ	ขอหักลบกลบหนี้กับทาง	

กทม.ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท	เช่นเดียวกับกรณีที่กทม.

ชะลอการด�าเนินงานการรื้อถอนกับตู้โทรศัพท์สาธารณะที่มีคดีในศาล

ปกครอง	

	 นายวิโรจน์	เปิดเผยเพิ่มเติมว่า	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่ได้นิ่งนอนใจกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามขอพบเพื่อเจรจากับทาง	กทม.	แต่ได้รับการ

ปฏิเสธไม่ให้เข้าพบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้	TSF	ได้ด�าเนิน

การฟ้องร้องค่าเสียหายจาก	กทม.แต่ไม่ได้รับการตอบรับจนใกล้จะหมด

สัญญาสัมปทานในเดือนพฤศจิกายน	2561		ทั้งนี้	อาจเป็นเพราะปัญหา

ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี	2558	ซึ่งผู้บริหารในชุดนั้นบางส่วนได้เกษียณ

ไปแล้ว	และเป็นไปได้ว่าคณะท�างานชุดใหม่น่าจะไม่เข้าใจปัญหาจึงไม่เปิด

โอกาสให้	TSF	เข้าพบเพื่อเจรจา	

	 อย่างไรก็ตาม	ปมปัญหาที่ท�าให้เกิดกับ	กทม.	นั้นบริษัทขอชี้แจงว่า	

ตั้งแต่ได้รับสัมปทานสิทธิ์บริหารป้ายโฆษณาได้มีข้อพิพาทกับทาง	กทม.	

จึงไม่สามารถขายโฆษณาได้	และบริษัทได้ด�าเนินการฟ้องร้อง	กทม.	ให้

ชดเชยค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญา	ขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการตัดสิน

ของศาลปกครอง	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 -คดีที่	1	วันที่	7	เมษายน	2558	TSF	เป็นโจทก์ฟ้อง	กทม.	มูลค่า	

389	ล้านบาท	เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกรณีที่	กทม.ผิดสัญญาการส่ง

มอบศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายโฆษณาที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้

แก่บริษัท	ทั้งที่	TSF	ท�าการประมูล	E-Auction	ตามขั้นตอนปกติและเป็น

ผู้ชนะการประมูล	โดยได้รับสิทธิดูแลบ�ารุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถ

ประจ�า

	 ทางกับกรุงเทพมหานคร	(กทม.)	3	ฉบับ	คือ	โครงการ	A,	C	และ	

691	ซึ่งทั้ง	3	โครงการนี้	TSF	ชนะการประมูลด้วยราคาที่สูงกว่าค่า

สัมปทานเดิมถึง	8	เท่า	แต่หลังจากนั้น	TSF	ได้ท�าการส�ารวจป้ายเดิมที่

ผู้ได้รับสัมปทานก่อนหน้านี้ได้ท�าการติดตั้งไว้พบว่าป้ายมีความสมบูรณ์	

100%		และภายหลังจากที่	TSF	ได้รับมอบสัญญาป้ายจาก	กทม.	ปรากฏ

ว่าอุปกรณ์ภายในถูกถอดออกไปและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามที่ระบุ

ใน	TOR	ท�าให้	TSF	ต้องใช้เวลาในการติดตั้งป้ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานเพื่อด�าเนินการขายโฆษณาได้ตามปกติ	

	 ดังนั้น	TSF	จึงได้ขอระงับการช�าระค่าใช้สิทธิรายเดือนและค่า

ตอบแทนรายปี	นับตั้งแต่วันที่	22	สิงหาคม	2556	เพราะท�าให้ขาดราย

ได้ในการขายสื่อโฆษณาเป็นเวลา	6	เดือน	แต่ได้รับการปฏิเสธจาก	กทม.	

แต่	TSF	ยังคงต้องช�าระค่าสิทธิรายเดือนให้กับ	กทม.	จึงท�าให้ขาดทุนใน

โครงการดังกล่าว	จึงเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน	จ�านวน	389	ล้านบาท

	 -คดีที่	2	วันที่	16	กุมภาพันธ์	2559	TSF		เป็นโจทก์ฟ้อง	กทม.	

มูลค่า	578	ล้านบาท	เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก	กทม.	กรณีมีค�าสั่ง

ระงับการติดตั้งป้ายโฆษณาตามสัญญากลุ่ม	A	และ	C	เพราะหลังจาก

ที่	TSF	ลงนามสัญญากับ	กทม.	สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าป้ายโฆษณา

เดิมที่ติดตั้งโดยผู้ได้รับสัมปทานก่อนหน้านี้บดบังทางเท้า	ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งระงับการติดตั้งป้ายโฆษณาไปอีก	6	เดือน	ท�าให้

การด�าเนินโครงการล่าช้า	TSF	จึงได้ยื่นจดหมายขอเจรจาเรื่องงดจ่าย

ค่าใช้สิทธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี	แต่ได้รับการปฏิเสธจาก	กทม.	

ท�าให้	TSF	มีผลการด�าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง	TSF	จึงฟ้องเรียกค่า

เสียหายเป็นเงิน	จ�านวน	578	ล้านบาท

	 -คดีที่	3	กทม.เป็นโจทก์ฟ้อง	TSF	มูลค่า	1,123	ล้านบาท	เรียกร้อง

ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ์เอกชนดูแลบ�ารุงรักษา

ศาลาที่พักผู้โดยสารประจ�าทาง
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DDD	ส่งซิกงบไตรมาส	4/61	สดใส	

เดินหน้าเข้าช่วงไฮซีซั่น	รับผลบวกช่วงท่องเท่ียว

EA	เซ็นลงนาม	LOI	กับรัฐบาลไต้หวัน	

เตรียมพร้อมรุกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้า

	 EA	ขึ้นแท่น	ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดี	Tsai	Ing-wen	ในพิธีลงนาม
กับรัฐบาลไต้หวันโดย	Mr.	Jong-Chin	Shen	รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการ,	
ไต้หวัน	ลงนามในหนังสือแสดงเจตจ�านง	(Letter	of	Intent		:	LOI)	ร่วมกับ	
"สมโภชน์	อาหุนัย"	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	ในงาน	
2018	Taiwan	Business	Alliance	Conference	ณ	กรุงไทเป	มีเป้าหมายเพื่อ
หนุน	EA	เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และรถยนต์ไฟฟ้า	ปูทางผู้ประกอบการไทยจับมือกับไต้หวันผงาดสู่เวทีโลก
	 ประธานาธิบดี	Tsai	Ing-wen,	ไต้หวัน	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม
ในหนังสือแสดงเจตจ�านง	(Letter	of	Intent	หรือ	LOI)	ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไต้หวันกับบริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	(EA)	โดยมี	Mr.	
Jong-Chin	Shen	รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการ,	ไต้หวัน	และนายสมโภชน์	อา
หุนัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	พลังงานบริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	(EA)	
เป็นผู้ร่วมลงนามในงาน	2018	Taiwan	Business	Alliance	Conference	ณ	
กรุงไทเป	เมื่อวันที่	8	ตุลาคมที่ผ่านมา	
  นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	พลังงาน
บริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	(EA)	เปิดเผยว่า	ความร่วมมือดังกล่าว	เกิดขึ้นจาก
การที่รัฐบาลไต้หวันเล็งเห็นความส�าคัญและความตั้งใจจริงของ	EA	ที่เข้าลงทุน
ในอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน	(Energy	Storage)	หรือแบตเตอรี่	ด้วยการเข้า
ถือหุ้นบริษัท	Amita	Technologies	Inc.	ถึงร้อยละ	70	และผลักดัน	Amita	ขึ้น

เป็นผู้น�าในระดับโลกด้วยการเตรียมลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาด	50	กิ๊กะ
วัตต์ชั่วโมงซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งไทยและไต้หวันใน
ระดับสากลได้	รัฐบาลไต้หวันจึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุน	อีกทั้งจะส่งผลต่อ
สัมพันธภาพอันดีในระยะยาวระหว่าง	EA	กับบริษัทในไต้หวันอีกด้วย
	 โดย	EA	ได้ลงนามใน	LOI	เพื่อยืนยันเจตจ�านงในการลงทุนในอุตสาหกรรม
กักเก็บพลังงานในไต้หวัน	และ	กระทรวงเศรษฐการ	ไต้หวัน	ได้ลงนามเพื่อยืนยัน
เจตจ�านงที่จะให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูล	การแก้ไขปัญหา	และความช่วยเหลือ
ในการด�าเนินงานตามที่	EA	ต้องการ	การแนะน�าโอกาสทางธุรกิจให้	EA	ตลอด
จนการอ�านวยความสะดวกทั้งด้านเทคนิค	และด้านธุรกิจระหว่าง	EA	และบริษัท
ในไต้หวัน	
	 “นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่รัฐบาลไต้หวันเห็นถึงความส�าคัญและความตั้งใจ
จริงของ	EA	และเข้ามาสนับสนุนโครงการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน	ตลอดจนหยิบยื่นโอกาสทาง
ธุรกิจต่างๆ	ให้ในรูปแบบที่เป็นทางการและจริงจัง	ท�าให้ผมยิ่งเชื่อมั่นในทิศทางท่ี
เราก�าลังมุ่งไป	อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่
ส�าคัญส�าหรับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตทุกภูมิภาคในโลก	และ
จะท�าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของทั้งสองประเทศเติบโตอย่าง
รวดเร็วและเข้มแข็งได้	นี่คือโอกาสครั้งส�าคัญที่จะท�าให้ไทยเราก้าวขึ้นมาเป็นผู้
ขายเทคโนโลยีได้”	นายสมโภชน์กล่าวในที่สุด

 นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี

และการเงิน	บริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	DDD	เจ้าของ

แบรนด์ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวสเนลไวท์	เปิดเผยว่า	แนวโน้มผลการด�าเนิน

งานในช่วงไตรมาส	3/61	ยังมองว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2/61	

รวมถึงจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง	และเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุกิจ	

รวมทั้งได้รับผลกระทบกรณี	เมจิกสกิน	ที่ส่งผลกระทบต่อช่องทางการ

จ�าหน่ายสินค้าในประเทศ

	 อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงไตรมาส	4/61	ผลประกอบการของบริษัท

จะเริ่มปรับตัวดีขึ้น	เพราะว่าสถานการณ์ในประเทศจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น	

หลังจากบริษัทเขาไปท�าตลาดเพิ่มเติม	เพื่อทดแทนช่องทางการจ�าหน่าย

เดิม	รวมทั้งในช่วงไตรมาส4/61ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย	

และนักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มทยอยเดินทางกลับมา	ส่งผลให้รายได้กลับมา

ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดตัวออกผลิตภัณฑ์ใหม่	

“NAMU	LIFE	SNAILWHITE	ICY	MASK”	มาส์กเนื้อเกล็ดหิมะ	พร้อมดึง

พรีเซนเตอร์	“ญาญ่า	อุรัสยา”	เข้ามาร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่

	 ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการส่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์รักษาสิว		

Oxe’Cure	โดยได้จับมือร่วมกับบริษัท	ดีเคเอสเอช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ให้

เป็นผู้กระจายเข้าสู่ร้านค้าทั่วประเทศ	โดยตั้งเป้า	10,000	ร้านค้าภายในปี	

2562	บริษัทคาดว่าการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าทั่วประเทศ	ผ่านพันธมิตร

ที่มีศักยภาพอย่าง	DKSH	จะเป็นปัจจัยหลักที่จะสามารถดันยอดขายของ	

Oxe’cure	ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

	 ส�าหรับตลาดต่างประเทศหลังจากบริษัทฯได้เข้าร่วมทุน

กับบริษัทในฟิลิปปินส์	โดยใช้ชื่อบริษัท	Do	Day	Dream	KCA	

PhilippinesCorporation	รวมถึงได้จับมือกับ	“คริส	อากีโน”	เจ้าแม่แห่ง

วงการสื่อที่ฟิลิปปินส์	โดยที่ผ่านมาสินค้าของบริษัทมีผู้น�าเข้าไปจ�าหน่าย	

ซึ่งไม่ใช่ผู้จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทอย่างเป็นทางการ	และบริษัทไม่เคย

เข้าไปท�าการตลาดในประเทศฟิลิปปินส์	โดยหลังจากได้ร่วมลงทุนบริษัท

คาดว่าจะสามารถบุกตลาดอย่างจริงจัง	รวมทั้งจะเริ่มเข้าไปท�าการตลาด

เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค	โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถครองส่วนแบ่งทางการ

ตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวได้ภายใน	5	ปี
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SCC	คาดยอดขายปีน้ี	โต	7%	

ประเมินความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ปีน้ีโต	5%

	 SCC	คาดยอดขายปีนี้โต7%	จากปีก่อนที่ท�าได้	4.82	แสนลบ.	

ประเมินความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ปีนี้	โต	5%	หลังความต้องการเพิ่ม

ขึ้น	เล็งปรับลดงบลงทุน	ปี62	จากเดิม	5-6	หมื่นลบ.	เหตุ	เศรษฐกิจ

โลกผันผวน	คาดชัดเจนสิ้นปี61

 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	

ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	SCC	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คาดยอด

ขายปี	2561จะเติบโตราว	7%	จากปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่	482,449.47	

ล้านบาท	โดย	9	เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯมียอดขาย	361,215	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	7%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ	คาดว่าความ

ต้องการใช้ปูนซีเมนต์ภายในประเทศเฉลี่ยทั้งปีจะเติบโตราว	5%	ตาม

โครงการของภาครัฐบาลและเอกชน	ที่คาดความต้องการใช้จะเพิ่มขึ้น

จากโครงการของภาครัฐบาลที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่ภาคเอกชน

ยังคงมีการลงทุนเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้คาดว่าช่วงไตรมาส	4/2561	ยอดขาย

จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

	 "ความต้องการปูนซีเมนนต์ยังถือว่าเติบโตค่อนข้างมาก	โดย

บริษัทฯคาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ปีนี้จะเติบโตราว	5%	จากเดิม

คาดโต	1-3%	เพราะได้รับแรงหนุนจากโครงการลงทุนต่างๆของทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชน	ประกอบกับธุรกิจในส่วนอื่นๆ	ทั้งธุรกิจปิโตรเคมี	และ

ธุรกิจแพคเกตจิ้ง	ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่ไตรมาส4/2561	

ธุรกิจปูนซีเมนต์เรายังคงไปได้ดี	จากโครงการภาครัฐและเอกชน	ขณะนี้

ยังไม่มีโครงการไหนที่ชะลอตัว	ประกอบกับมีโครงการในการลงทุนค่อน

ข้างเยอะ	ก็จะช่วยหนุนยอดขายรวมเราได้"	นายรุ่งโรจน์	กล่าว

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีสัดส่วนการส่งออกจาก	ธุรกิจปิโตรเคมีอยู่

ที่46%	ธุรกิจปูนซีเมนต์	30%	และธุรกิจแพคเกจจิ้ง	20%

	 ขณะที่บริษัทฯเล็งส่งออกสินค้าประเภทปิโตรเคมีไปยังประเทศจีน

มากขึ้น	หลังเกิดปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน	โดยบริษัทฯ

มองว่าเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังจีนกับสหรัฐได้มากขึ้น	โดย

ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการส่งออกจฝสินค้าปิโตรเคมีไปจีน	5%	

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยู่ระหว่างวางแผนปรับลดงบลงทุนปี	

2562	จากเดิมที่วางไว้ราว	5-6	หมื่นล้านบาท	เนื่องจากสถานการณ์

เศรษฐกิจในประเทศมีความผันผวน	ตามเศรษฐกิจโลก	หลังเกิดประเด็น

สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ขณะนี้ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้	

โดยแผนดังกล่าวคาดว่าจะมีความชัดเจนสิ้นปี2561

	 "	เราก�าลังอยู่ในช่วงวางแผนปรับลดงบการลงทุนปี	2562	ส�าหรับ

โครงการที่วางไว้แล้ว	เช่นโครงการปิโตรเคมีที่เวียดนามและโครงการ

ปิโตรเคมีที่ไทย	รวมทั้งอาจมีบางโครงการที่ต้องชะลอการลงทุนเช่นกัน	

ตลอดจนบางโครงการในอนาคตเราอาจมีการ่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อ

ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน"	นายรุ่งโรจน์	กล่าว

	 ส่วนความคืบหน้าโครงการปิโตรเคมีครบวงจร	LSP	ในเวียดนาม	

เริ่มด�าเนินการออกแบบวิศกรรม	การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์	และ

เตรียมที่ดินส�าหรับการก่อสร้างแล้ว	หลังเสร็จสิ้นการลงนามสัญญา

เงินกู้กับ	6	สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่ง

แรกปี	2566	จะสามารถเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้	และประเมินว่า

ในปี	2567	จะสร้างยอดขายได้เต็มประสิทธิภาพหรือราว	3	พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ

	 อนึ่ง	SCC	รายงานผลประกอบการไตรมาส3/2561	ไตรมาสที่	

3/2561	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย	122,518	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	9%	

จากไตรมาสเดียวกันของปี	ก่อนจากทุกกลุ่มธุรกิจ	โดยมีก�าไรส�าหรับ

งวด	9,473	ล้านบาท	ลดลง	20%	จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	จาก

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	และส่วนต่างราคาที่ลดลงของธุรกิจ

เคมิคอลส์

	 ผลการด�าเนินงานงวดเก้าเดือนของปี2561	มีรายได้จากการขาย	

361,215	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	7%	จากงวดเดียวกันของปี	ก่อนจากทุก

กลุ่มธุรกิจโดยมีก�าไรส�าหรับงวด	34,281	ล้านบาท	ลดลง19%	จากงวด

เดียวกันของปีก่อน	ตามผลการด�าเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์	

และการด้อยค่าสินทรัพย์

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	เท่ากับ	

592,399	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จ�านวน18,987	ล้านบาท
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WHART	เข้าลงทุนทรัพย์สินเพ่ิมเติมคร้ังท่ี	4	มูลค่าไม่เกิน	4,464.50	ลบ.	

พร้อมเปิดจองในเดือนพ.ย.	และโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินแล้วเสร็จปลายปี

หนุนขนาดสินทรัพย์รวมแตะระดับ	32,800	ล้านบาท

	 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ	พรีเมี่ยม	โกรท	
(WHART)	ประกาศเพิ่มทุนครั้งที่	3	เพื่อเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่	4		มูลค่าไม่เกิน	4,464.50	
ล้านบาท	ด้าน	GROUP	CEO	“	จรีพร	จารุกรสกุล	”	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	ในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์	ระบุ	จุดเด่นของทรัพย์สิน	ที่
ขายเข้ากองทรัสต์	เป็น	โครงการ	Built-to-Suit	
Warehouse	ระดับสากล	และมีการให้บริการโซลูชั่น
ครบวงจร	ด้านผู้จัดการกองทรัสต์WHART	“	ปิยะ
พงศ์	พินธุประภา”		เผยภายหลังเพิ่มทุนส�าเร็จ
ขนาดทรัพย์สินรวม	เพิ่มเป็น	32,800	ล้านบาท	
พร้อมเปิดจองซื้อในเดือนพ.ย.	นี้	และโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์	WHART	แล้วเสร็จในเดือน
ธ.ค.	61	นี้
 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	ประธาน
คณะกรรมการบริษัท	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	เปิด
เผยว่า	กองทรัสต์	WHART	เป็นกองทรัสต์	ที่เน้น
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่ง	WHA	Group	ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์	ได้ขายทรัพย์สินเข้าทรัสต์	
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ	พรีเมี่ยม	โกรท	(WHART)	อย่างต่อ
เนื่อง	ตั้งแต่เข้า	IPO	ในปี	2557	เป็นต้นมา	โดย
รูปแบบโครงการของWHA	Group	จะเป็นโครงการ	
Built-	to-Suit	Warehouse	ที่มีมาตรฐานระดับโลก	
รวมทั้งยังมีการให้บริการโซลูชั่นครบวงจร	ทั้งระบบ
สาธารณูปโภค	แพลตฟอร์มโครงสร้างด้านพลังงาน	
และระบบดิจิตอล
	 นอกจากนี้โครงการของWHA	Group	ส่วนใหญ่	
ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก	(EEC)	ภายใต้การส่งเสริมของของภาครัฐ	
และจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการคลัง
สินค้า	โรงงานในพื้นที่	EEC	เพิ่มขึ้นอีกจ�านวนมาก	
สอดรับกับแผนพัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯที่มุ่งมั่นส่ง
เสริมการพัฒนา	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไทย
	 และส�าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่	3	เพื่อเข้าลงทุน
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่	4	ของ	WHART	ในครั้งนี้		

WHA	Group	ได้น�าทรัพย์สินโครงการของบริษัทฯ	
จ�านวน	2	โครงการ	และโครงการที่พัฒนาภายใต้
บริษัทร่วมทุนระหว่าง	WHA	และกลุ่ม	Central	
จ�านวน	1	โครงการ	รวมทั้งโครงการที่พัฒนาภาย
ใต้บริษัทร่วมทุนระหว่าง	WHA	และกลุ่ม	KPN	อีก	
1	โครงการ	ซึ่งประกอบด้วย	1)	โครงการ	WHA	
Mega	Logistics	Center	(พระราม	2	กม.	35)	มี
พื้นที่เช่าอาคารประมาณ	14,084	ตารางเมตร	ซึ่ง
มีเนื้อที่ดินที่เช่าประมาณ	17	ไร่	1	งาน	50	ตาราง
วา	2.)	โครงการ	Central	WHA	Mega	Logistics	
Center	(วังน้อย	63)	พื้นที่เช่าอาคารประมาณ	
86,223.61	ตารางเมตร	บนที่ดินที่ดินรวมประมาณ	
96	ไร่	1	งาน	44	ตารางวา	3.)	โครงการ	WHA	KPN	
Mega	Logistics	Center	(ถนนบางนา-ตราด	กม.	
23)	พื้นที่เช่าอาคารประมาณ	39,607	ตารางเมตร	
ซึ่งมีเนื้อที่ดินที่เช่าประมาณ	43	ไร่	3	งาน	และ	
4.)	โครงการ	DSG	HSIL	จังหวัดสระบุรี	พื้นที่เช่า
อาคารประมาณ	16,620	ตารางเมตร	บนที่ดินรวม
ประมาณ	15	ไร่	เมื่อรวมทั้ง	4	โครงการ	จะมีพื้นที่
เช่าอาคารประมาณ	156,534.61	ตารางเมตร	บน
ที่ดินรวมประมาณ	172	ไร่	1	งาน	94		ตารางวา
 ด้าน นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ดับบ
ลิวเอชเอ	เรียลเอสเตท	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ	พรีเมี่ยม	โกรท	
(WHART)		กล่าวว่า		การเพิ่มทุนครั้งนี้	จะเป็นการ
เข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน	4	โครงการ	มูลค่า
ไม่เกิน	4,464.50	ล้านบาท	ซึ่งมีพื้นที่เช่าคลังและ
โรงงานประมาณ	156,534.61	ตารางเมตร	พื้นที่
เช่าลานจอดรถประมาณ	13,822	ตารางเมตร	และ
พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ	35,212	ตารางเมตร	บน
ที่ดินรวมประมาณ	172	ไร่	1	งาน	94		ตารางวา	
โดยมั่นใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้	จะสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีเสถียรภาพ	อีก
ทั้งกองทรัสต์	WHART	ยังสามารถรักษาสัดส่วน
ทรัพย์สินประเภท	Freehold	ต่อ	Leasehold	ใน
ระดับใกล้เคียงเดิมประมาณ	70%	ต่อ	30%	ช่วย
ลดความเสี่ยงจากการลดมูลค่าของทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ในอนาคต	และสามารถรักษาระดับ	
Occupancy	rate	ได้ประมาณร้อยละ	90	อย่างต่อ

เนื่อง	ด้วย	profile	ของผู้เช่าพื้นที่ของกองทรัสต์	ซึ่ง
ส่วนมากเป็นผู้เช่ารายใหญ่และมีความมั่นคง	
	 ทั้งนี้ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
เพิ่มเติมครั้งนี้	จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของ	
กองทรัสต์	WHART	เติบโตแตะระดับ	32,800	ล้าน
บาท	จากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม	28,192	ล้าน
บาท	ในขณะที่ขนาดพื้นที่เช่าคลังและโรงงานจะเพิ่ม
ขึ้นแตะระดับ	1,128,000	ตารางเมตร	จากปัจจุบัน
กองทรัสต์	WHART	มีการลงทุนในทรัพย์สินหลัก		
จ�านวน	20	โครงการ	ซึ่งมีพื้นที่เช่าคลังและโรงงาน
รวมทั้งสิ้นประมาณ	971,578.55	ตารางเมตร	พื้นที่
เช่าหลังคารวมประมาณ	316,907.29	ตารางเมตร	
และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ	12,789.90	
ตารางเมตร	บนที่ดินรวมประมาณ	1,037	ไร่	2	งาน	
73.55	ตารางวา
 นางสาวรวีรัตน์ สัจจวโรดม	ผู้ช่วย
ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการ
การจัดจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์	เปิดเผยว่า		การเพิ่ม
ทุนหลังจากที่มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหน่วย
ทรัสต์	WHART	จากการเพิ่มทุนครั้งที่	3	จ�านวน
ไม่เกิน	299.18	ล้านหน่วย	โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
เดิมจองซื้อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน	2561	
และนักลงทุนทั่วไปจองซื้อประมาณปลายเดือน	
พฤศจิกายน	2561	และคาดว่าโอนกรรมสิทธิ์ใน
สินทรัพย์ได้ในช่วงประมาณปลายปี	2561	
	 ส�าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่	3	เพื่อการลงทุน
เพิ่มครั้งที่	4	ของกองทรัสต์	WHART	นั้น	มองว่า
ทรัพย์สินที่ทางกองทรัสต์	WHART	เข้าไปลงทุน
นั้น	มีความโดดเด่นในในด้านท�าเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุด
ยุทธศาสตร์การขนส่งโลจิสติกส์	บนถนนบางนา-
ตราด	พร้อมทั้งมีการขยายการลงทุนไปยังท�าเลแห่ง
ใหม่	1	โครงการเพื่อขยายการเติบโตและลดการกระ
จุกตัวของรายได้ของกองทรัสต์	ในบริเวณพระราม	
2	กม.	35	จังหวัดสมุทรสาคร	ซึ่งเป็นคลังสินค้า
ประเภทห้องเย็น	และที่ส�าคัญมีผู้บริหารทรัพย์สิน
มืออาชีพ	ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์	อย่าง	
บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)		
จึงยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นในการลงทุน
ได้เป็นอย่างดี	
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KTB	อัดงบกว่า	1	หม่ืนลบ.	

ผลักดันธนาคารสู่	Invisible	Banking	เต็มรูปแบบ	

น�าร่องเปิดตัวแอป	“กรุงไทย	NEXT”	

 ธนาคารกรุงไทย	อัดงบกว่า	10,000	
ล้านบาท	ผลักดันธนาคารสู่	Invisible	Banking	
เต็มรูปแบบ	น�าร่องเปิดตัวแอป	“กรุงไทย	NEXT”	
ภายใต้แนวคิด	“ชีวิตครบ	แอปเดียวอยู่”	ให้บริการ
โอนมั่นใจ	เติมสะดวก	จ่ายครอบคลุม	ชูจุดแข็งเป็น
ผู้น�าเน็ตเวิร์คการท�าธุรกรรมการเงินที่ครอบคลุม
ที่สุดในไทย	เสมือนท�าธุรกรรมที่สาขา	ตอบ
โจทย์ผู้บริโภคยุค	Thailand	4.0	น�าร่องยกระดับ
อุตสาหกรรม	Mobile	Banking	สู่โครงสร้างระดับ
มหภาคอย่างแท้จริง	ตั้งเป้าดันยอดผู้ใช้งานทะลุ	10	
ล้านคน	ภายในปี	2562	พร้อมเปิดตัว	“ณเดชน์	คูกิ
มิยะ”	พรีเซ็นเตอร์
 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
ประธานกรรมการ	นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย	รอง
ประธานกรรมการ	นายผยง	ศรีวณิช	กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงไทย	ณเดชน์	คูกิมิยะ	
พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารร่วมเปิดตัวแอป	
“กรุงไทย	NEXT”	ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
อย่างครบวงจรภายในแอปเดียว	ซึ่งเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการน�า	Mobile	Banking		เข้าสู่ประชากร
ฐานราก	ยกระดับอุตสาหกรรม	Mobile	Banking	
สู่โครงสร้างระดับมหภาคอย่างแท้จริง	ที่อาคาร
ส�านักงานใหญ่	
 นายผยง ศรีวณิช	เปิดเผยว่า	การ
ให้บริการของธนาคารได้พัฒนาจากยุค	Internet	
Banking	สู่ยุค	Mobile	Banking	ลูกค้าท�าธุรกรรม
ผ่าน	Mobile	Banking	มากขึ้น	โดยในปี	พ.ศ.	2561	
คนไทยท�าธุรกรรมทั้งการโอนเงินและช�าระเงินค่า
บริการต่างๆ	ผ่าน	Mobile	Banking	เพิ่มขึ้นเป็น	
37.9	ล้านบัญชี	แต่ยังมีประชากรไทยจ�านวนมากใน
ภูมิภาคทั่วประเทศ	ที่เข้าไม่ถึงการท�าธุรกรรมผ่าน	
Mobile	Banking	เพราะไม่เข้าใจเทคโนโลยี	มองว่า
ใช้ยาก	และไม่กล้าใช้งาน	อีกทั้งการท�าธุรกรรมจ่าย
เงินบน	Mobile	Banking	ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม
ในทุกช่องทาง	จึงยังคงใช้บริการ	โอน	เติม	จ่าย	
ผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็ม
	 ธนาคารกรุงไทย	ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของ
รัฐ	ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศไทย	มุ่งมั่น
ในการยกระดับความเป็นอยู่และการท�าธุรกรรมของ
ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคให้สะดวกสบาย	ร่วมผลักดัน
นโยบายไทยแลนด์	4.0	ของภาครัฐที่ต้องการวาง
โครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ	และขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด	
จึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ดิจิทัล	สู่การเป็นธนาคาร

แรกในประเทศไทยที่จะก้าวสู่	Invisible	Banking	
อย่างเต็มตัว	โดยวางโพสิชั่นเป็น	“ธุรกรรมใน
อากาศ”	ติดตัวและเคลื่อนที่ไปกับลูกค้าในการ
ท�าธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา	โดยพลิกโฉม	Mobile	
Banking	ที่ครบวงจร	ครบครัน	และสมบูรณ์มาก
ขึ้น	ด้วยการเปิดตัวแอป	“กรุงไทย	NEXT”	ที่สะดวก
สบาย	รวดเร็ว	ปลอดภัย	พร้อมให้บริการทางการ
เงินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย	กับประชาชน
ในทุกพื้นที่ของประเทศ	อันเป็นจุดเริ่มต้นของการน�า	
Mobile	Banking	เข้าสู่ประชากรฐานราก	ยกระดับ
อุตสาหกรรม	Mobile	Banking	สู่โครงสร้างระดับ
มหภาคอย่างแท้จริง
 นายจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์	ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่	กล่าวว่า	“กรุงไทย	NEXT”		
ตอบโจทย์	3	ปัจจัย	ได้แก่	1.	Platform	ใหม่	เป็น
แบบ	Micro	Service	ท�าให้การท�างานของแอปรวด
เร็วขึ้น	ใช้งานง่ายขึ้น	ไม่ซับซ้อน	2.	Product		มี
ความปลอดภัยและเสถียรมาก	3.	Process		การ
จ่ายค่าบริการที่ครอบคลุมที่สุด	โดย	“กรุง
ไทย	NEXT”	มีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด	
ทั้ง	Backend	และ	Frontend		ปรับโฉม	User	
Interface	ให้เป็นสีฟ้าสวยสดใส	ลดขั้นตอนการใช้
งาน	โดยดึงฟังก์ชั่นโอน	เติม	จ่าย	มาไว้ที่หน้าแรก		
ด้วยฟีเจอร์หลัก		โอนเงิน	ที่ใช้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	
และไม่เสียค่าธรรมเนียม							
	 ทั้งโอนข้ามเขตและโอนต่างธนาคาร	ยกระดับ
ความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่โอน	เติมเงิน	สามารถ
เติมเงินค่าโทรศัพท์เอไอเอส	ทรู,	ดีแทค,	My	By	
CAT,	Easy	Pass	และ	M-PASS	จ่ายเงิน	ที่มี
เน็ตเวิร์คการท�าธุรกรรมการเงินที่ครอบคลุมที่สุด
ในประเทศไทย	ทั้งช่องทางภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และ
เอกชน	เช่น	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าภูมิภาค	
การประปานครหลวง	การประปาภูมิภาค	(การ
ไฟฟ้าภูมิภาคและการประปาภูมิภาคจ่ายได้ต้นเดือน
พฤศจิกายนนี้)	ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ	บริการรับ
ช�าระค่าปรับจราจร	กรมขนส่ง	กรมธนารักษ์	กรม
สรรพสามิต	ช�าระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	
(กยศ.)	กสท	โทรคมนาคม	และบริการอื่นๆ	อีก
มากมาย	
	 นอกจากนี้	ยังมีฟีเจอร์เสริมที่หาที่อื่นไม่
ได้	ได้แก่	Krungthai	Travel	Card	ฟีเจอร์แรก
และฟีเจอร์เดียวที่ลูกค้าสามารถแลกเงินตราต่าง
ประเทศผ่านแอป	“กรุงไทย	NEXT”		ด้วยตนเอง
เก็บไว้ได้ก่อนการเดินทาง	ในอัตราที่พิเศษกว่าใน

ท้องตลาดได้ถึง	10	สกุลเงิน	ได้แก่	ดอลลาร์สหรัฐ	
ยูโร	ปอนด์	เงินเยน	ดอลลาร์ฮ่องกง	ดอลลาร์
ออสเตรเลีย	ดอลลาร์สิงคโปร์	ดอลลาร์แคนาดา	
ดอลลาร์นิวซีแลนด์	และฟรังก์สวิส	ท�าให้ไม่ต้องพก
เงินสด		พร้อมดูอัตราแลกเปลี่ยนและแลกเงินเพิ่ม
เติมได้ง่ายๆ	ตลอด	24	ชั่วโมง	อีกทั้งยังสามารถ
แลกกลับเป็นเงินไทยในอัตราที่ดี	ไม่มีค่าธรรมเนียม
แลกเงินและรูดบัตร	e-Donation	หรือ	“กรุงไทย	
เติมบุญ”	สามารถบริจาคเงิน	ให้กับหน่วยงานรับ
บริจาคมากที่สุดทั้งวัด	โรงพยาบาล	มูลนิธิ	สถาน
ศึกษา	มัสยิด	และองค์กรสาธารณกุศล	กว่า	7,000	
แห่งทั่วประเทศ	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม	รับใบ
อนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที	พร้อมส่ง
ข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรส�าหรับการลด
หย่อนภาษี	รับซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล	และ	
Money	Connect	by	Krungthai		บริการรับจองซื้อ
หลักทรัพย์ออนไลน์	รวมทั้งซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยว														
เมืองรอง	55	จังหวัด	พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด	15,000	
บาท	โดยข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมสรรพกรอัตโนมัติ
 ณเดชน์ คูกิมิยะ	พรีเซ็นเตอร์	ในฐานะ
ตัวแทนของผู้บริโภค	เปิดเผยความถึงความประทับ
ใจหลังลองใช้แอป	“กรุงไทย	NEXT”	ว่าปกติคุณ
แม่จะเป็นคนจัดการเรื่องการเงิน	ซึ่งต้องเดินทาง
ไปท�าธุรกรรมโอนเงิน	และจ่ายบิลต่างๆ	ที่สาขา	
แอป	“กรุงไทย	NEXT”	ท�าให้ผมแบ่งเบาคุณแม่ไป
ได้มาก	ทั้งโอนเงินและการจ่ายบิลต่างๆ	ค่าไฟบ้านที่
กรุงเทพฯ	ก็โอนจ่ายไปที่การไฟฟ้านครหลวง	ค่าไฟ
บ้านที่ขอนแก่น	ก็โอนไปจ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ค่าอินเทอร์เน็ต	ค่ามือถือ	ค่าบัตรเครดิต	ก็ท�า
ธุรกรรมได้ทันที	ตอนนี้สามารถท�าจากสมาร์ทโฟน
ผ่านแอป	“กรุงไทย	NEXT”		ได้สะดวกสบายจริงๆ
	 ส�าหรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
นั้น	ธนาคารกรุงไทยใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง	ผ่าน
กิจกรรมสื่อสารการตลาดที่ครบวงจร	สร้างการรับรู้
ในวงกว้างผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์	สื่อเอาท์ออฟโฮม	
และออนไลน์	กระตุ้นการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยกิจกรรม
ออนกราวด์และโรดโชว์ทั่วประเทศ	ทั้งนี้	ปัจจุบัน
ธนาคารมีฐานลูกค้ากว่า	30	ล้านบัญชีทั่วประเทศ	มี
กลุ่มผู้ใช้งาน	Mobile	Banking	มากกว่า	5	ล้านราย	
หลังเปิดตัวแอป	“กรุงไทย	NEXT”	คาดว่าจะมีผู้ใช้
งาน	10	ล้านคน	ภายในปี	2562	
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	บอกได้เลย	ชาวหุ้นยามนี้	ต้องกลิ้งตัวไปมา	สิบ
แปด	ตลบ	ห้วงตลาดไร้แนว	แรงขายทะลักออกมา	บนปัจจัยลบ	ทั้งในประเทศ
(ยอดส่งออก)	และต่างประเทศ	(กังวลเศรษฐกิจชะลอตัว-ราคาน�้ามันในตลาดโลก
ชะลอตัว-เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,623.37	จุด	ลดลง	35.19	จุด	หรือ	2.12%	
มูลค่าการซื้อขาย	65,323.00	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	916.69	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	1,041.41	ล้านบาท	นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ	3,975.92	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		
5,934.03	ล้านบาท
	 ใจสู้มาก	สมกับเป็นหุ้นเสือ	มิใช่	แมว	TIGER	เรียกว่า	พลิกบท	สวน
กระดานแดงเดือด	เหนือจอง	เหนือราคาจองที่	3.65	บาท	วันนี้	มากร�าศึก	มารบ
กันใหม่		หากเล่นดี	ใจถึง	เชื่อว่า	TIGER	จะเป็นหุ้นฮอตฮิต	ติดกระดาน	อิอิ
	 กิจจา	ศรีพัฑฒางกุระ	กรรมการผู้จัดการ	RATCH	เผยโครงการติดตั้ง

ชุดก�าเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อกู้คืนระบบ
ไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า	Kemerton	ขนาด	7	เมกฯ	
COD	แล้ว	..โดยการให้บริการดังกล่าวของ
บริษัท	จัดว่าเป็นบริการที่มีความจ�าเป็นในการ
รักษาความมั่นคงอย่างต่อเนื่องของระบบไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่ดังกล่าวของรัฐออสเตรเลียตะวันตก	
	 "ดร.ปกรณ์	อาภาพันธุ์"	ประธานกรรมการ	
บมจ.	ซิงเกิ้ล	พอยท์	พาร์ท	(ประเทศไทย)	
หรือ	SPPT	ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	เจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง	
จัดงาน	Business	Dinner	Talk	หัวข้อ	Shaping	Our	Tomorrow	Today	ณ	
ราชกรีฑาสโมสร	ถ.	อังรีดูนังค์	กรุงเทพมหาคร	งานนี้	บิ๊กบอสฝากมาบอกว่า	
มีทีเด็ด	ที่ไม่ควรพลาด	เพราะได้รับเกียติจากวิทยากร	ที่เป็นศิษย์เก่า	อาทิ	ดร.	
ภากร	ปีตธวัชชัย	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ	และ
ผู้บริหารชั้นน�าครบถ้วนทั้งจากอุตสาหกรรมตลาดทุน	ตลาดเงิน	พลังงาน	ผู้
ประกอบการระดับโลก	และการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลจะมาให้ข้อมูล	ใครอยากรู้
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ส่งกระทบต่อสังคม	และธุรกิจเป็น

อย่างไร	สามารถมารับฟังได้	โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่	www.kmitl.com	
จนถึงวันที่	9	พ.ย.	นี้	
 บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์	ผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ	ยื่น	Filing	ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	เตรียมน�าหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	เสนอขาย	IPO	จ�านวน	150	ล้านหุ้น	พาร์	
1	บาท	เล็งน�าเงินไปพัฒนาโครงการคอนโดฯ	บนพื้นที่ที่มีศักยภาพ	ที่มุ่งเน้น
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค	พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า	ติดอันดับ	1	ใน	10	ของประเทศไทย	โดยมีที่ปรึกษา	เอเซีย	
พลัส	เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
	 “ดู	เดย์	ดรีม”DDD	แย้มผลงานช่วงไตรมาส	4/61	ฟื้นตัว	ลุยเข้า
สู่ช่วงไฮซีซั่น	พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่	“NAMU	LIFE	SNAILWHITE	ICY	
MASK”มาส์กเนื้อเกล็ดหิมะ	ดึง“ญาญ่า	อุรัสยา”	เป็นพรีเซนเตอร์	เข้าร่วม
โปรโมท
	 โสรัตน์	วณิชวรากิจ	นักลงทุนรายใหญ่และผู้ถือหุ้นอันดับ	2	ของ	RS	ได้
รายงานการ	เข้าซื้อหุ้น	RS	เพิ่ม	เป็น	มูลค่าเกือบ	200	ล้านบาท	ตอกย�้าความ
มั่นใจผลการด�าเนินงานและทิศทางธุรกิจของ	RS	ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มั่นคง...ด้านราคาหุ้นRS	วานนี้	เด้ง	แบบตั้งหลักได้	วันนี้จะบวกหรือทรงตัว	ก็คง
ขึ้นอยู่กับแฟนคลับ	FC	RS	ว่าจะลุยซื้อหรือยืนดูไปก่อน....
 TSF	แจงปมปัญหาค้างค่าสัมปทานป้ายโฆษณากรุงเทพมหานคร	เผยเกิด
ข้อพิพาทและก�าลังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่ไม่สามารถขายโฆษณาได้	ยืนยันไม่
นิ่งนอนใจพยายามเจรจาแต่ได้รับการปฏิเสธเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรม
จากภาครัฐ	ขณะนี้รอการตัดสินจากศาลปกครองกลาง
	 ช่วงนี้เอ็มดี	“จอมทรัพย์	โลจายะ”	ประธานกรรมการ	บมจ.ซุปเปอร์	เอน
เนอร์ยี	คอร์เปอเรชั่น	หรือ	SUPER	บินตรงไปประเทศเวียดนามแบบถี่ยิบ	ก็คง
ไม่ต้องแปลกใจ…เพราะไปดูความคืบหน้าโครงการพลังงานลมประเทศเวียดนาม
ในเฟสแรก	จากก�าลังการผลิตรวม	700	เมกะวัตต์ที่ร่วมมือกับพันธมิตร	ขอบ
อกตอนนี้คืบหน้าไปเรื่อยๆ	ทีละขั้นตอน	ล่าสุดบุกเบิกพื้นที่	ส�าหรับ	การก่อสร้าง
เรียบร้อย	และเตรียมออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	แถมได้ยินแว่วๆ	มาว่า	
เริ่มลุยส�ารวจท�าเลใหม่ๆ	เพื่อหาพื้นที่พลังงานทดแทนเพิ่มเติมด้วย	อนาคตดีแบบ
นี้…หายห่วงกันได้เลยคร้าาา!!!
 CPL	ผู้น�าอุตสาหกรรมฟอกหนังส�าเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	และเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลภาย
ใต้แบรนด์	“แพงโกลิน”	น�าคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ	ร่วมศึกษางาน
บ�าบัดน�้าเสีย	ที่แผนกการระบายน�้าทิ้งของจังหวัดโอซาก้า	(Osaka	Prefectural	
Government,	Eastern	Sewerage	Office)	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อติดตามนวัตกรรม
ใหม่ของระบบบ�าบัดน�้าเสีย	และน�ามาพัฒนาปรับใช้กับอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ของบริษัทฯ	ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	

กลิ้ง

บล.บัวหลวง	:	ANAN	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.20	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PTTGC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	113.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	KCE	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	42.50	บ.

บล.ทิสโก้	:	DTAC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	58.00	บ.

					บล.ทิสโก้	:	PLANB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.90	บ.

บล.ฟิลลิป	:	VGI	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.50	บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด	คอม	:	GPI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.50	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	TSTH	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	0.88	บ.

บล.เมย์แบงก์	กมิเอ็ง	:	GPSC	แนะน�า	ซ้ือเกง็ก�าไร	ราคาพืน้ฐาน	ที	่66.00	บ.
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บิ๊ก	OCEAN	แจงด�าเนินธุรกิจซื้อขายน�้ามันปาล์มฯ-

ขายก็อกน�้า	ตามปกติ	-	ยังไม่มีพัฒนาการท่ีส�าคัญ1.
	 นางชัชชญา	ไตรตระกูลชัย	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โอเชี่ยน	คอมเมิรช	

จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	OCEAN	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ยังไม่มีพัฒนาการ

ใดๆ	ที่ส�าคัญ	นอกเหนือจาก	การด�าเนินธุรกิจปกติ	คือ	การด�าเนินธุรกิจซื้อ

ขายน�้ามันปาล์มดิบชนิด	A	(Crude	Palm	Oil	type	A	หรือ	CPOA)	และ	ธุรกิจ

ผลิตและซื้อ	ขาย	ก็อกน�้า	และอุปกรณ์ประปา	

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	อีเอ็มซี	(listed)	โดย	บริษัท	

ระยองไวร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	17/10/2561	

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	0.047%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	20.017%	ของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของกิจการ	

ระยองไวร์	อินดัสตรีส์	ซื้อหุ ้น	EMC	เพ่ิมอีก	0.047%	
รวมเป็น	20.017%2.

	 นายกิจจา	ศรีพัฑฒางกุระ	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

โฮลดิ้ง	(RATCH)	เปิดเผยว่า	การที่บริษัทฯได้แจ้งให้ตลาดทราบเกี่ยวกับ

โครงการติดตั้งชุดก�าเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อกู้คืนระบบไฟฟ้า	(Black	

Start)	ที่โรงไฟฟ้า	Kemerton	(ภายใต้การบริหารงานของ	RATCH-Australia	

Kemerton	Pty	Ltd.	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	ที่	บริษัท	ราช-

ออสเตรเลีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ถือหุ้นในสัดส่วน	100%)	จ�านวน	4	ชุด	คิด

เป็นก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	7	เมกะวัตต์	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2560และคาด

ว่า	จะเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์	(COD)	ได้ภายในเดือนธันวาคม	2561นั้น

	 นายกิจจากล่าวว่า	ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์

ตามสัญญาเสริมการให้บริการกู้คืนระบบโรงไฟฟ้าแล้วตั้งแต่วันที่	23	ตุลาคม	

2561	ส่งผลให้โรงไฟฟ้า	Kemerton	สามารถกู้คืนระบบไฟฟ้าในกรณีที่เกิด

ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ตอนใต้ของโครงข่ายระบบไฟฟ้าตะวันตกเฉียงใต้

ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก	และการให้บริการดังกล่าวของบริษัท	จัดว่าเป็น

บริการที่มีความจ�าเป็นในการรักษาความมั่นคงอย่างต่อเนื่องของระบบไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่ดังกล่าวของรัฐออสเตรเลียตะวันตก

3.
RATCH	เผยโครงการติดต้ังชุดก�าเนิดไฟฟ้าเคร่ืองยนต์

ดีเซลเพ่ือกู้คืนระบบไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้า	Kemerton	

ขนาด	7	เมกฯ	COD	แล้ว

4.
	 นายสุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเชาว์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	ที่

ประชุมคณะรรมการบริษัทฯมีมติแต่งตั้ง	นางอรวดี	โพธิสาโร	และนายดิษทัต	

ปันยารชุน	เป็นกรรมการ	แทนนายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	และนางบุบผา	อมร

เกียรติขจร	กรรมการที่ลาออก	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	22	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป	

PTTGC	ต้ัง	อรวดี	โพธิสาโร	-ดิษทัต	ปันยารชุน	
เป็นกรรมการ	แทน	อรรถพล	ฤกษ์พิบูลย	์
-บุบผา	อมรเกียรติขจร	มีผล	22	ต.ค.	61

	 นายวัชชระ	ชินเศรษฐวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูไนเต็ด	เปเปอร์	

จ�ากัด	(มหาชน)	UTP	ตามที่ปรากฎข่าวบนสื่อเมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2561	

เกี่ยวกับการซื้อกิจการโรงงานกล่องกระดาษรายหนึ่งของ	บริษัท	ยูไนเต็ด	

เปเปอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด	บริษัทยังคงด�าเนิน

เฉพาะธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ส�าหรับอุตสาหกรรมกล่องกระดาษเท่านั้น	ยัง

ไม่มีความสนใจในการด�าเนินธุรกิจผลิตกล่องกระดาษในขณะนี้แต่อย่างใด

5.
UTP	ปฎิเสธข่าวซื้อกิจการโรงงานกล่องกระดาษ

-ชี้ยังคงด�าเนินเฉพาะธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์

ส�าหรับอุตสาหกรรมกล่องกระดาษเท่าน้ัน

6.
	 บริษัท	ไรมอน	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	RML	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	ต.ค.	2561	ที่ผ่านมา	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	

ศาสตรจารย์	ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	

กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการบริษัท	แทนต�าแหน่งกรรมการที่

ว่างลง	(แทนนายประดิษฐ์	ภัทรประสิทธิ์)	โดยต�าแหน่งกรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	24	ต.ค.	2561	ส่วนต�าแหน่งประธาน

กรรมการบริษัท	มีผล	1	พ.ย.	2561	เป้นต้นไป	

RML	ต้ัง	ศาสตรจารย์	ดร.สุรเกียรต์ิ	เสถียรไทย	
เป็น	ปธ.กก.	มีผล	1	พ.ย.61เป็นต้นไป
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ผู้บริหารระดับภูมิภาค	ของ	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	ขึ้นรับรางวัล	โบรกเกอร์ยอด

เยี่ยมในเซาธ์อีสท์	เอเชีย	(Best	Broker	in	Southeast	Asia)	จาก	Alpha	

Southeast	Asia	Awards	โดย	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	คว้ามา

ได้ถึง	2	รางวัล	ได้แก่	โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล	และโบรกเกอร์

ยอดเยี่ยมด้านลูกค้าสถาบัน	รวมแล้ว	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	ในระดับภูมิภาค	

ได้แก่	ไทย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	กวาดรางวัลมาได้ถึง	7	รางวัล	

โดยร่วมงานประกาศรางวัล	ณ	โรงแรม	แชงกรีลา	สิงคโปร์	เมื่อเร็วๆ	นี้	

นายวิวัฒน์	จิรัฐติกาลสกุล	(ที่	2	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ

การ	ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ	พร้อมด้วยนาย

อภิศักดิ์	คามวัลย์	(ซ้ายสุด)	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดิน

อุตสาหกรรม	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	อินดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	

(มหาชน)	ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเอกพันธ์	วนโกสุม	(ที่	3	จาก

ขวา)	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เค.ดับบลิว.	เม็ททัล	เวิร์ค	จ�ากัด	

(มหาชน)	ในโอกาสการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	เค.ดับบลิว.	เม็ททัล	เวิร์ค	เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร	อุปกรณ์	และ

อะไหล่ทางการเกษตรชั้นน�าของประเทศไทย	มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม

เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	รับรางวัล	“THE	BEST	BROKER	

IN	THE	REGION”
"ดับบลิวเอชเอ	กรุ๊ป	ร่วมยินดี	เค.ดับบลิว.	เม็ททัล	
เวิร์ค	เนื่องในโอกาสซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก"	

1. 2.
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ดร.ชาญกฤช	เดชวิทักษ์	(ที่	1	จากขวา)	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(maiA)	จัดงานเสวนาวิชาการ	หัวข้อ	"เทคนิค

การสื่อสารกับนักวิเคราะห์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อบริษัทจดทะเบียน”		โดย

นายไพบูลย์	นลินทรางกูล	(ที่	2	จากขวา)	นายกสมาคมนักวิเคราะห์การ

ลงทุน	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	ซึ่งงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

เสวนาได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์	อีกทั้งรับทราบถึงทิศทาง

ตลาดหุ้นไทยปลายปี	2561	และ	ต้นปี	2562	ทั้งนี้ในวันเดียวกัน	สมาคม	

maiA	ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย	(Networking)	ประจ�าเดือน

ตุลาคม	2561	โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกและพันธมิตรสมาคมฯ	เข้าร่วม

งานกว่า	120	คน	ณ	โรงแรม	แร็มบรันต์	ซอยสุขุมวิท	เมื่อเร็วๆ	นี้

บมจ.หลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	โดยนายพีระสิทธิ์	จิวะ

พงศ์	กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน	จัดสัมมนา

ประเด็นร้อน	ในหัวข้อพิเศษ	“New	Era	of	Fund	Management	and	

the	Rise	of	AI”	โดย	นายนิรันดร์	ประวิทย์ธนา	Founder	and	CEO	

AVA	Advisory,	Co-Founder	Market	anyware	ให้เกียรติร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์	พร้อมน�าเสนอข้อมูล	ภายใต้แนวคิด	ปัญญาประดิษฐ์	หรือ		

Artificial	Intelligence	(AI)	ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	และความ

เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน	ให้กับลูกค้าสถาบัน	ณ	โรงแรม	แกรนด์	ไฮแอท	

เอราวัณ	เมื่อเร็วๆ	นี้	

maiA	จัดเสวนา	เทคนิคการสื่อสารกับนักวิเคราะห์	

พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประจ�าเดือน	ต.ค.61

เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	จัดสัมมนา	New	Era	of	Fund	
Management	and	the	Rise	of	AI
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